



การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เป็นที่ไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยทั่วไป รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถคิดเป็น ทำเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปัญญา รักษาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2542 เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2543 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2543 เมื่อวันที่ 25 - 27 กันยายน 2544 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถผ่านการตรวจสอบตามดัชนีคุณภาพทุกองค์ประกอบ และเกณฑ์ที่ถือว่าผ่าน คือ ร้อยละ 100 ทุกองค์ประกอบ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2544 เมื่อวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2545 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งแรก ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพพิจารณาตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน ของคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ในระดับดี คะแนนที่ได้รับ เท่ากับ 76.6 ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2545 ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2546 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คะแนนที่ได้รับเท่ากับ 82.2 ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2546 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2547 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คะแนนที่ได้รับเท่ากับ 84.40 และครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2547 ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2548 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คะแนนที่ได้รับเท่ากับ 89.20

นอกจากการตรวจสอบคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายนอก จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2543 อีกด้วย ซึ่งขณะนั้นถือว่าการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถผ่านการตรวจสอบครบทุกดัชนีคุณภาพ

การจัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดให้มีกิจกรรมและการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยตลอด เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรภายในคณะฯ ให้รับรู้ ข้อมูลการประกันคุณภาพ จึงมีการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา สำหรับอาจารย์และบุคลากรต่างๆ ภายในคณะฯ ดังต่อไปนี้

1. โครงการติดตามความก้าวหน้าระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2547 - 5 เมษายน 2548 ณ ภาควิชาและหน่วยงาน คณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ



- ให้โปรแกรมระบบสารสนเทศมีความสมบูรณ์ ให้มีความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของภาควิชาและหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการอบรม เรื่อง แนวคิด และกระบวนการ Benchmarking ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องประชุมเปรียบ ปิ่นขวานิช คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice และ enabler ระหว่างภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้ได้แนวทางในการประยุกต์ใช้กระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้แผนงานการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติโดยการเรียนรู้จาก Best practice และเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติของภาควิชา/หน่วยงาน
 3. โครงการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับภาควิชาและหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน 2548 ณ ภาควิชาและหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพแก่ภาควิชาและหน่วยงานในคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อให้การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 4. โครงการสัมมนา เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ คณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับสำนักงานเลขานุการ ในระหว่างวันที่ 3-11 ตุลาคม 2548 ณ ห้องสันตนาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความต้องการระบบรายงานเพื่อช่วยในการทำงานของสำนักงานเลขานุการและหน่วยงาน กำหนดความต้องการ Back Office และ Front Office ของสำนักงานเลขานุการและหน่วยงาน และเพื่อให้ได้แนวทางสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการบริหารและการให้บริการ ของสำนักงานเลขานุการ
 5. โครงการสัมมนา แนวทางพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรและ ภาควิชา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2548 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสันตนาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดความต้องการการใช้งานของ MIS เกี่ยวกับหลักสูตรและภาควิชา และร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนา MIS หลักสูตรและภาควิชา ให้มีความสมบูรณ์ มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และสามารถประมวลผลได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

